

# คอนเนลล์ บราเดอร์ส ประกาศแต่งตั้ง ไบรอัน สกัตต์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนแรกในประวัติศาสตร์ 120 ปีของบริษัท

บริษัท คอนเนลล์ บราเดอร์ส จำกัด (Connell Bros. Co. LLC) ซึ่งอยู่ในเครือบริษัท วิลเบอร์-เอลลิส (Wilbur-Ellis) และเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายส่วนผสมและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษรายใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ประกาศแต่งตั้งคุณไบรอัน สกัตต์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนแรกของบริษัท

ดร.อชิตา โอเลีย ประธานบริษัท คอนเนลล์ บราเดอร์ส กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับไบรอันเข้าสู่ครอบครัวของเรา เขาเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เอาใจใส่ และใฝ่รู้ในอาชีพของตนเอง ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายบริหารของบริษัท ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสู่อนาคตที่สดใสยิ่งกว่าเดิม”

คุณสกัตต์เริ่มเส้นทางอาชีพของเขาในปี 2541 ที่บริษัท ไบเออร์ เฮลท์แคร์ (Bayer HealthCare) ในตำแหน่งผู้จัดการเทคนิคแผนกสุขภาพสัตว์ ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งผู้จัดการแผนกวิตามินและเคมีภัณฑ์ชั้นปลายของโรช (Roche) จากนั้นได้เข้าทำงานที่บริษัท ดีเอสเอ็ม (DSM) ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปแผนกผลิตภัณฑ์โภชนาการในออสเตรเลีย ตามมาด้วยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของบริษัท ฟอर्टิเทค (Fortitech) ในมาเลเซีย ทั้งนี้ หลังจากทำงานในสาย P&L มาโดยตลอด ในที่สุดเขาก็ย้ายไปรับหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการ โดยดูแลปฏิบัติการหลังบ้านของฟอर्टิเทค หลังถูกดีเอสเอ็มเข้าซื้อกิจการ คุณสกัตต์ใช้เวลากว่า 6 ปีในการพัฒนาการดำเนินงานของแผนกผลิตอาหารผสมล่วงหน้าและโภชนาการมนุษย์ในมาเลเซีย รวมถึงการดำเนินงานของแผนกสุขภาพและโภชนาการมนุษย์ในสิงคโปร์

คุณสกัตต์จะประจำอยู่ที่สำนักงานของคอนเนลล์ บราเดอร์ส สาขาสิงคโปร์ และจะเดินทางไปยังสำนักงานอีก 47 สาขาใน 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก

เกี่ยวกับบริษัท คอนเนลล์ บราเดอร์ส จำกัด

บริษัท คอนเนลล์ บราเดอร์ส จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2441 เป็นบริษัทในเครือวิลเบอร์-เอลลิส และเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายส่วนผสมและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษรายใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านบริการทางเทคนิค บริการลูกค้า ตลอดจนบริการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย นอกจากนี้ยังบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การขนส่ง การเตรียมเอกสาร การจัดการโกดังสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่าย

ของสำนักงาน 48 สาขาใน 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.connellbrothers.com](http://www.connellbrothers.com)

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทวิลเบอร์-เอลลิส

กลุ่มบริษัทวิลเบอร์-เอลลิส ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2464 เป็นผู้นำระดับโลกด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารสัตว์ รวมถึงส่วนผสมและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในตลาด และการใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆอย่างเต็มที่ ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งด้วย ยอดขายกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.wilburellis.com](http://www.wilburellis.com)